

การจัดการเงินสด



ด้วยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นและยานพาหนะขนส่งหุ้มเกราะพิเศษจำนวนมาก
การ์ดฟอร์ซนำเสนอประสบการณ์และพนักงานเพื่อจัดการและขนส่งเงินสดอย่างปลอดภัยและไว้วางใจได้ สำหรับลูกค้าสถาบันการเงิน
ร้านค้าปลีก ตลอดจนหน่วยงานรัฐบาล
บริการอันปลอดภัยและครอบคลุมของเราเป็นประโยชน์กับลูกค้า
โดยสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพพนักงาน ลดความเสี่ยง
และลดค่าธรรมเนียมประกันภัย

การเก็บรวบรวมและการจัดส่งเงินสดและของมีค่า

การ์ดฟอร์ซให้บริการเก็บรวบรวมและจัดส่งเงินสดและของมีค่า
ด้วยทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ และยานพาหนะขนส่งหุ้มเกราะพิเศษ
เราจึงสามารถให้บริการดูแลทรัพย์สินและของมีค่าของคุณได้อย่างปลอดภัยและตรงเวลา

การจัดการ ATM

บริการด้านลอจิสติกส์สำหรับ ATM ของการ์ดฟอร์ซ
นำเสนอทางเลือกที่ปลอดภัยและใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับลูกค้าสถาบันการเงิน
ช่วยให้ลูกค้าสามารถให้ความสำคัญกับจุดแข็งหลักของธุรกิจได้
บริการของเราประกอบด้วย การเติมเงินสด การเก็บรวบรวมและจัดส่งเช็ค
การเก็บรวบรวมและดำเนินการเรื่องของเงินฝาก การตอบสนองต่อสัญญาณเตือน
และบริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การจัดการเงินสด

ด้วยพนักงานมากประสบการณ์ในศูนย์จัดการเงินสดที่มีความปลอดภัยสูงภายใต้การตรวจสอบตลอด
เวลา 24 ชั่วโมง เงินสดจะถูกเก็บรวบรวมมาจากลูกค้า จากนั้นจะนำมาแยกประเภท ตรวจสอบ
และฝากเข้าบัญชีลูกค้าในทันที
บริการจัดการกลุ่มค่าจ้างมีไว้เพื่อลดภาระงานของลูกค้าและเพิ่มความถูกต้องแม่นยำ
เราจัดเตรียมบริการจัดค่าจ้างตามแนวทางหรือนโยบายของลูกค้า

บริการจัดหาเหรียญท้อ

บริการจัดหาเหรียญท้อของการ์ดฟอร์ซ
จัดหาเหรียญสำหรับลูกค้าร้านค้าปลีกเพื่อใช้ในร้านในแต่ละวัน
และนำเหรียญที่ได้รับมาจัดการเพื่อกระจายซ้ำหรือเพื่อนำไปฝาก
เทคโนโลยีขั้นสูงช่วยให้เราสามารถนับและตรวจสอบเหรียญจำนวนมากได้อย่างถูกต้อง
ปลอดภัย และรวดเร็ว
ทำให้พนักงานสามารถใช้เวลามากขึ้นกับลูกค้าและการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

การจัดการด้านการคลังย่อย

บริการด้านการคลังย่อย ช่วยธนาคารคาดการณ์ เก็บรวบรวมและจัดการเงินสด
ตลอดจนจัดหาเงินสดฉุกเฉิน
การจัดการธนบัตรทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานการฝากเงินของธนาคารผู้ออกธนบัตร
เงินสดและของมีค่าทั้งหมดถูกจัดเก็บในตู้ที่มีความปลอดภัยแน่นหนาตามมาตรฐานตู้เงินของ
ธนาคาร

ศูนย์กระจายเช็คและบรรจุธนบัตร

การ์ดฟอร์ซนำเสนอบริการจัดการและกระจายเช็คตามความต้องการลูกค้าสถาบันการเงิน
เช็คจะได้รับมา แยกประเภท ตรวจสอบ
และเคลียร์ในศูนย์กระจายเช็คซึ่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและความปลอดภัยเต็มรูปแบบ
โดยมีพนักงานประจำการ 24 ชั่วโมง



Guardforce

บริษัท การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

96 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10210

โทรศัพท์ +66 (0) 2973 6011 - 25 โทรสาร +66 (0) 2973 6004 อีเมล cashservices@guardforcecash.co.th เว็บไซต์ www.guardforcecash.co.th